
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  คร้ังที่  1  ประจำปี  2565 

วันที่  18  เดือน กุมภาพันธ์  2565  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ 

............................................. 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 
 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. นายดอเลาะ    เปาะแว ประธานสภาเทศบาล ดอเลาะ    เปาะแว 
2. นายมาหะมะ    สาโอะ รองประธานสภาเทศบาล มาหะมะ    สาโอะ 
3. นายนิอุสมาน       สะมะแอ สมาชิกสภาเทศบาล นิอุสมาน       สะมะแอ 
4. นายมะรอมือลี    โล๊ะดิง สมาชิกสภาเทศบาล มะรอมือลี    โล๊ะดิง 
5. นายรอพี   เจะแต สมาชิกสภาเทศบาล รอพี   เจะแต 
6. นายราเสะ     ฮาแวโย สมาชิกสภาเทศบาล ราเสะ     ฮาแวโย 
7. นางสาวสุไรยา สะอิ สมาชิกสภาเทศบาล สุไรยา สะอ ิ
8. นายซูรฮัน   มูซอ สมาชิกสภาเทศบาล ซูรฮัน   มูซอ 
9. นายมะตอลา    อารงค์ สมาชิกสภาเทศบาล มะตอลา    อารงค์ 

10. นายรอมือลี  อับดุลเลาะ สมาชิกสภาเทศบาล รอมือลี  อับดุลเลาะ 
11. นายอาดิล   หะยีอีแต สมาชิกสภาเทศบาล อาดิล   หะยีอีแต 
12. นางแอเสาะ     สะนิ สมาชิกสภาเทศบาล แอเสาะ     สะนิ 

    
 

รายช่ือผู้บริหารเข้าประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. นายลุตฟี           หะยีอีแต นายกเทศมนตรี ลุตฟี           หะยีอีแต 
2. นายธีรมัตถ์         แวยูโซ๊ะ รองนายกเทศมนตรี ธีรมัตถ์         แวยูโซ๊ะ 
3. นายเจะน๊ะ         สะอ ิ รองนายกเทศมนตรี เจะน๊ะ         สะอ ิ
4. นายอับดุลรอแม  ลามะทา เลขานายกเทศมนตรี อับดุลรอแม  ลามะทา 
5. นายอับดุลรอแม   แป ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อับดุลรอแม   แป 
    

 

รายช่ือเลขานุการสภาเทศบาล 
 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. นายคัมภีร์          ดาแนแม ปลัดเทศบาล คัมภีร์          ดาแนแม 

 
 

 
 
 



-2-                          
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. นายอัณณัส        ขุนกาเซ๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ อัณณัส        ขุนกาเซ๊ะ 
2. นายแวอัดนัง      สะนุง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ แวอัดนัง      สะนุง 
3. จ.อ.เสรี      แบเลาะ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จ.อ.เสรี      แบเลาะ 
4. นายหะยีอับดุลอาซีส มะสูกา ผู้อำนวยการกองการศึกษา หะยีอับดุลอาซีส มะสูกา 
5. นางสะปีเยาะ ดิเลาะ    หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารสุข สะปีเยาะ ดิเลาะ    
6. นางจิราพร   บินอาลี   หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง จิราพร   บินอาลี   
7. นางสาวปวีณา  ใจสมุทร หน.ฝ่ายแผนและงบประมาณ ปวีณา  ใจสมุทร 
8. นางสาวอานี  แวมะ พยาบาลวิชาชีพ อานี  แวมะ 
9. นางฉัตรนียา ทัศนลีลพร นักทรัพยากรบุคคล ฉัตรนียา ทัศนลีลพร 

10. นางสาวโซเฟีย  แวยูโซ๊ะ นักวิชาการสาธารณสุข โซเฟีย  แวยูโซ๊ะ 
11. นางนันทนา   เกตุอารีย์ เจ้าพนักงานธุรการ นันทนา   เกตุอารีย์ 
12. นางสนานี    ดือเระ เจ้าพนักงานพัสดุ สนานี    ดือเระ 
13. นายฮามูดี  ลามะทา นักพัฒนาชุมชน ฮามูดี  ลามะทา 
14. นางสาวทัศนีญา  ตะโละดิง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทัศนีญา  ตะโละดิง 
15. นายยูโซ๊ะ  มาหาหม๊ะ พนักงานดับเพลิง ยูโซ๊ะ  มาหาหม๊ะ 
16. นางสาวนิภาวดี  เลาะนะ ผช.จนง.ธุรการ นิภาวดี  เลาะนะ 
17. นางสาวฮัสนะ  มาหามะ คนงาน ฮัสนะ  มาหามะ 
18. นางสาวอาอีดะห์  แป คนงาน อาอีดะห์  แป 
19. นางสาวมูรนี   ตาเยะ คนงาน มูรนี   ตาเยะ 
20. นางอลิษา เจะแต คนงาน อลิษา เจะแต 
21. นายสมชาย  โหรารัตน์ ภารโรง สมชาย  โหรารัตน์ 
 

เร่ิมประชุม  เวลา  10.00  น. 
   - เมื่อถึงเวลาประชุมและได้ตรวจสอบสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ 

ได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาล       
ตำบลบาเจาะ  สมัยแรก ประจำปี 2564 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายดอเลาะ เปาะแว     1. ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุไรยา  สะอิ  ที่ได้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล     เทศบาลตำบลบาเจาะ  แทนตำแหน่งที่ว่าง  เขตเลือกต้ังที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง  ได้รับรองการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ เมื่อวันที่  18 
มกราคม 2565 ขอเชิญคุณสุไรยา  สะอิ  แนะนำตัวต่อที่ประชุมสภาด้วย ขอเชิญ
ครับ 
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นางสาวสุไรยา สะอิ - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ค่ะดิฉัน นางสาวสุไรยา  สะอิ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ เขตเลือกต้ังที่ 1  

ค่ะ ดิฉันต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้โอกาสดิฉันในการเป็นสมาชิกสภาเทศบาล และ
ที่สำคัญต้องขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ให้เกียรติดิฉัน ดิฉันสัญญาว่าจะทำหน้าที่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ ให้เป็นอย่างดี และเต็มความสามารถของดิฉัน 
และหากมีอะไรก็ขอให้ทุกท่านช่วยชี้แนะด้วยนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ 
2. มีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โอน (ย้าย) มาเป็นพนักงาน
เทศบาลตำบลบาเจาะ จำนวน 1 ราย คือ นางฉัตรนียา  ทัศนลีลพร  เดิมเป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล    
มาดำรงตำแหน่งเป็น  พนักงานเทศบาลตำบลบาเจาะ  ตำแหน่ง  นักทรัพยากร
บุคคลชำนาญการ  ต้ังแต่วันที่  4  มกราคม  2565  ขอเชิญแนะนำตัวต่อที่ประชุม
สภาแห่งน้ี  ขอเชิญครับ 

นางฉัตรนียา ทัศนลีลพร - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนทุกนัก
ทรัพยากรบุคคล  ท่านค่ะดิฉัน นางฉัตรนียา ทัศนลีลพร  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
   ได้ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะ บ้านพักอาศัยอยู่ในตัวเมือ ง        
   จังหวัดนราธิวาสค่ะ ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาทำงานที่เทศบาลตำบล         

บาเจาะ  และดิฉันขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และจะทำให้เต็มความสามารถค่ะ และดิฉัน
ขอฝากเน้ือฝากตัวด้วยนะค่ะหากมีสิ่งใด ทุกท่านสามารถแนะนำและชี้แนะได้นะค่ะ 
ขอบคุณค่ะ  

มติท่ีประชุม                - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  คร้ังที่   1  
ประจำปี  2564  วันที่  9  ธันวาคม  2564  เวลา 10.00  

นายดอเลาะ เปาะแว     - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  อ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมทราบ  เพื่อ
ประธานสภาเทศบาล ลงมติรับรอง  ขอเชิญ  
นายคัมภีร์  ดาแนแม - ได้อ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจำปี    
เลขานุการสภา 2564  เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2564  ให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายดอเลาะ เปาะแว      - ไม่ทราบว่า  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนรายงานการประชุม   
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ  (ไม่มี)  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภา 

เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  คร้ังที่  1  เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2564  หรือไม่  
หากรับรองรายงานการประชุม  ขอลงมติด้วยการยกมือ  ขอเชิญ 

มติท่ีประชุม  - รับรอง   
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ถาม 
   -  ไม่มี  - 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาฯ  สมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจำปี    
2565  และกำหนดการประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  2566 

4.1  กำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  2565  ระยะเวลาและวันเร่ิมต้น   
ประชุม  สมัยที่  2,  สมัยที่  3  และสมัยที่  4 
      4.2  กำหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจำปี   2566 และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2566 

นายดอเลาะ เปาะแว     - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียดของการกำหนดสมัยประชุม  เพื่อจะได้ให้ที่ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมพิจารณาต่อไป 
นายคัมภีร์  ดาแนแม - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วม       
เลขานุการสภาฯ  ประชุมทุกท่าน  สำหรับการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญ   
   ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง           
   (ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562 มาตรา 24 ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัยและ    

  สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ  ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลา   
  ออกไปอีก  จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  และตามระเบียบกระทรวง 

 มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข เพิ่มเติม 
 (ฉบับที่  2)  ข้อ 21  ให้กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลา และ 
 วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีน้ัน  และระยะเวลา 

 ของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ ประธานสภาท้องถิ่นนำ      
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี และให้นำข้อ 11 (2)  ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  มาใช้โดยอนุโลมโดยให้สภาเทศบาลกำหนดว่า  การ
ประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีน้ัน  จะเร่ิมเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีน้ันมี
กำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี
ถัดไป  และมีกำหนดกี่วัน   

นายดอเลาะ เปาะแว      - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบข้ อ  
ประธานสภาเทศบาล กฎหมายและระเบียบในการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญ 
   ประจำปี  2565  ขอให้ที่ประชุมได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565      
   ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม  สมัยที่  2  สมัยที่  3  และสมัยที่  4  และกำหนด 

  วันเริ่มและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรกของปี 2566 ขอเชิญ 
มติท่ีประชุม  - ที่ประชุมได้พิจารณามีมติ  ดังน้ี 

สมัยที่  2 ประจำปี  2565  กำหนด 30 วัน ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565    
เป็นต้นไป 
สมัยที่  3  ประจำปี  2565  กำหนด 30 วัน  ต้ังแต่วันที่  1  สิงหาคม    2565
เป็นต้นไป 

   สมัยที่  4  ประจำปี  2565  กำหนด 30 วัน  ต้ังแต่วันที่  1  ธันวาคม    2565   
และสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2566  กำหนด  30  วัน  ต้ังแต่ 

                               วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566  เป็นต้นไป  
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ระเบียบวาระท่ี  5       การโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ( ในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ) สำนักปลัด 
นายดอเลาะ เปาะแว      -ขอเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล  ขอเชิญครับ 
นายลุตฟี หะยีอีแต กระผมขอแถลงหลักการและเหตุผล 
นายกเทศมนตรี     หลักการ 

ด้วยหน่วยงานสำนักปลัด  เทศบาลตำบลบาเจาะ  มีความประสงค์ขอโอน
เพิ่มงบประมาณต้ังเป็นรายการใหม่  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน  4  รายการ 

 

   สำนักปลัดเทศบาล 
โอนเพ่ิม 

1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับ
สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  เป็นเงิน  17,000  บาท  
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ  มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังน้ี 

1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
และ 8 แกนเสมือน (8 Tread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย 

1.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

1.3 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
  1.4 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 
หน่วย 

        1.5 มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
1 .6  มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ระ บ บ เค รือ ข่ าย  (Network Interface) แ บ บ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
1.7 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า    

3 ช่อง 
        1.8 มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
        1.9 มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 หน่วย 

2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่ วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ
งานสำนักงาน เป็นเงิน 16,000 บาท ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมาณ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
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2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Trubo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz จำนวน 1 หน่วย 

 

2.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

2.3 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB 
  2.4 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 
หน่วย 

2.5 มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า12น้ิว 

2.6 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
 3 ช่อง 

   2.7 มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
2 .8  มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ระ บ บ เค รือ ข่ าย  (Network Interface) แ บ บ 

10/100/1000  Base-T หรือดีกว่าแบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

2 .9  ส ามารถ ใช้ งานได้ ไม่ น้อ ยกว่ า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) แล ะ 
Bluetooth 
3.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่ วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดำ (18 หน้า/นาที) เป็นเงิน 2,600 บาท  จำนวน 2 เคร่ือง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,200 
บาท  ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ    มีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังน้ี 

       3.1 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
3.2 มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ

นาที (ppm) 
      3.3 มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 

3.4 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า  1 ช่อง 

       3.5 มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
3.6 สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของ

กระดาษเองได้ 
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4.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่ วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองเสียงพร้อมไมโครโฟน แบบ
ลากจูง  เป็นเงิน 4,500 บาท  จำนวน 1 ชุด   ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อในราคาตามท้องถิ่น  มีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังน้ี 

       4.1 ลำโพง ซัพวูฟเฟอร์ 15 น้ิว (15”-1533) 300 W 
      4.2 ตอบสนองความถี่ 80Hz – 18KHz 
       4.3 อินพุตกีตาร์ + ไมค์ /USB/SD FM 
       4.4 รองรับ Bluetooth  
       4.5 ควบคุมด้วยรีโมท / หน้าปัดแสดงผลเป็น LED 
       4.6 อินพุตไมค์ไร้สายคู่ VHF 
       4.7 ใช้ได้ทั้ง AC และแบตเตอร่ี DC 12V ชาร์จได้ 

รวมโอนเพ่ิมงบประมาณ  42,700.-  บาท 
 

   สำนักปลัดเทศบาล 
โอนลด 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการเลือกต้ัง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ใน
การดำเนินการเลือกต้ัง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 
3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 งบประมาณต้ังไว้  50,000.- บาท  โอนเพิ่ม 
คร้ังที่ 1  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  จำนวนเงิน  130,000  บาท  รวมเป็นเงิน  
180,000 บาท  เบิกจ่ายแล้ว  126,210.75  บาท  งบประมาณคงเหลือ  
35,789.25 บาท  ขอโอนลดเป็นเงิน 27,700 บาท 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทโครงการลด
เมืองร้อน สร้างเมือเขียวด้วยมือเรา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแก่เยาวชน 
ประชาชน เป็นค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า
สมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น งบประมาณตั้งไว้ 5,000 บาท  ขอ
โอนลดเป็นเงิน  5,000 บาท 
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทโครงการอบรม
ประชาชนในเขตเทศบาลเสริมสร้างความเข้มแข็งการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแก่ประชาชน เป็นค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์  
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  
งบประมาณต้ังไว้  5,000 บาท  ขอโอนลดเป็นเงิน  5,000 บาท 
4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทโครงการอบรม
ประชาชนมีความเข้าใจด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแก่ประชาชน เป็นค่าวัส ดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์  
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  
งบประมาณต้ังไว้  5,000 บาท  ขอโอนลดเป็นเงิน  5,000  บาท 

      รวมโอนลดงบประมาณ  42,700.-  บาท 
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เหตุผล 
 

เน่ืองจาก สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบาเจาะ จะมีบุคลากรที่จะโอน/
ย้าย และบรรจุแต่งต้ังใหม่ จำนวนหลายอัตรา และเพื่อเป็นการรองรับบุคลากรที่
เพิ่มขึ้น และเพื่อให้มีจำนวนอุปกรณ์การปฏิบัติงานเพียงพอต่อจำนวนบุคลากรและมี
ความเหมาะสมกับปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้น เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามภารกิจของสำนักปลัด และทำให้สามารถบริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ไม่ได้ต้ังงบประมาณในส่วนน้ี ทางสำนักปลัด เทศบาลตำบลบาเจาะ จึง
ขอโอนเพิ่มงบประมาณ ต้ังเป็นรายการใหม่ 

เทศบาลตำบลบาเจาะ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบฯ 
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและเพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรของเทศบาล
ตำบลบาเจาะปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและบริหารงานให้เต็มความสามารถ
ตรงตามความต้องการของประชาชนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 

ข้อกฎหมาย 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.   ๒๕6๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 

นายดอเลาะ เปาะแว     - เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาล ได้ทราบหลักการและเหตุผลในการโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ของหน่วยงานสำนักปลัด มีสมาชิกท่าน

ใดจะพิจารณาก่อนลงมติขอเชิญครับ  หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม  ด้วย 
มติท่ีประชุม  -อนุมัติ 
  

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง จัดซื้อ
ที่ดินในเขตเทศบาลตำบลบาเจาะ เพื่อจัดทำอ่างกักเก็บน้ำ (สำนักปลัด) 

นายดอเลาะ เปาะแว   - ขอเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจง หลักการและเหตุผลการขออนุมัติใช้เงินสะสม ของ  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพื่อจัดซื้อที่ดินในเขตเทศบาลตำบล   

บาเจาะ เพื่อขุดสระเป็นอ่างเก็บน้ำ ให้ที่ประชุมพิจารณา ขอเชิญครับ 
นายลุตฟี หะยีอีแต  กระผมขอแถลงหลักการและเหตุผล 
นายกเทศมนตรี      
       หลักการ 

ด้วยสำนักปลัดเทศบาล  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีความ
ประสงค์ที่จะดำเนินการจัดซื้อที่ดินในเขตเทศบาลตำบลบาเจาะเพื่อขุดสระเก็บน้ำ  
เพื่อซื้อที่ดินจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ไร่ เพื่อขุดสระเก็บน้ำ เป็นเงิน  1,500,000  
บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมคร้ังที่ 4  
หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล) 
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เหตุผล 

ด้วยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน ของทุกปี โดยเฉพาะพื้นที่ในเขต
ภาคใต้ตอนล่างจะเป็นช่วงฤดูร้อนมักจะเกิดภัยแล้ง ทำให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้ง
คอด  รถยนต์ดับเพลิงและรถยนต์บรรทุกน้ำ  ไม่สามารถสูบน้ำได้ตามปกติ ใน
ปัจจุบันเทศบาลตำบลบาเจาะยังประสบปัญหาไม่มีสถานที่สำหรับจัดเก็บน้ำ ซึ่งอาจ
สร้างความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล
บาเจาะ เพื่อเตรียมรับมือและรองรับสถานการณ์ การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 
เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงน้ำแห้งแล้งและเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลบาเจาะ และนอกพื้นที่เทศบาล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย สำนักปลัดเทศบาล เป็นถึงความสำคัญของอ่างเก็บน้ำ จึงเห็นควรจัดซื้อที่ดินเพื่อ
สร้างอ่างเก็บน้ำเทศบาลตำบล  บาเจาะ  เพื่อบริการน้ำแก่ประชาชนในด้านอุปโภค
บริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาล ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ เพื่อใช้ในการ
สร้างอ่างเก็บน้ำอุปโภคบริโภค ต่อไป และเป็นไปตามหน้าที่จะต้องจัดระบบบริการ
สาธารณะที่เป็นประโยชน์ของประชาชนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

 

-สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความประสงค์ที่
จะดำเนินการจัดซื้อที่ดินในเขตเทศบาลตำบลบาเจาะ เพื่อขุดสระน้ำเก็บน้ำ เพื่อซื้อ
ที่ดินจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ไร่ เพื่อขุดสระเก็บน้ำ เพื่อบริการน้ำแก่ประชาชนในด้าน
อุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาล 

สำหรับเงินสะสมของเทศบาล ณ วันที่  30 กันยายน 2564 ที่สามารถ
นำไปใช้ ได้  จำนวน 24,565,246.25 บาท เทศบาลจำต้องกันเงินตามที่
กระทรวงมหาดไทยแจ้ง ดังน้ี 

   - สำรองงบบุคลากร (จำนวน 3 เดือน)         จำนวน  9,000,000.00  บาท 
   - กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี    
                จำนวน  7,649,900.00  บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  10% 

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (3) 

        รวม   16,649,900.00  บาท 
   - คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้  จำนวน 7,615,346.26  บาท 
   (รายละเอียดยอดเงินสมสมของเทศบาลตำบลบาเจาะแนบท้ายญัตติน้ี) 

ในการสำรองเงินสะสมของเทศบาลคร้ังน้ี เทศบาลตำบลบาเจาะสำรองเงิน 
จำนวน 3 เดือน    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและพิจารณาแล้วเห็นว่า มีรายรับ
ที่จะเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลเพียงพอและคาดว่าสามารถใช้จ่ายเงินได้ถึงสิ้น
ปีงบประมาณ จึงขออนุมัติใช้เงินสะสมของเทศบาลคร้ังน้ี จำนวน 1,500,000.- 
บาท (หน่ึงล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
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ข้อระเบียบ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 43 (1)  กำหนดว่า “ให้กระทำ
ได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่ เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่ จัดทำเพื่อบำบัดความเดือนร้อนของประชาชน 
ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมาย
กำหนด” โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  

 

นายดอเลาะ เปาะแว     - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบข้อหลักการและเหตุผลที่ขออนุมัติใช้เงินสะสมของ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล  จำนวนเงิน 1,500,000 บาท เพื่อจัดซื้อที่ดินในเขตเทศบาลตำบลบา

เจาะ เพื่อขุดสระเป็นอ่างเก็บน้ำ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอก่อนพิจารณา  ขอเชิญครับ 
หากไม่มี ขอมติที่ประชุมด้วย 

มติท่ีประชุม  -อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 เร่ือง จัดซื้อ
รถพยาบาลฉุ ก เฉิ น  (รถ ตู้ ) ตามราคาบัญ ชีม าตรฐานครุภัณ ฑ์  พ .ศ . 2565           
(กองสาธารณสุขฯ) 

นายดอเลาะ เปาะแว     - ขอเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล ในการขออนุมัติใช้เงินสะสมของ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล  เพื่ อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ ตู้ ) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณ ฑ์             

พ.ศ. 2564 ขอเชิญครับ 
นายลุตฟี หะยีอีแต กระผมขอแถลงหลักการและเหตุผล 
นายกเทศมนตรี      

หลักการ 
 

เน่ืองด้วยศูนย์บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบาเจาะ  มี
ความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) จำนวน 1 ตัน 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ดังน้ี 
1. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซ ี หรือกำลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตามราคากรมบัญชีครุภัณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 
2564 จำนวนเงิน 2,500,000.-บาท 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 
หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1(กองสาธารณสุขฯ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังน้ี  

1) เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
2) มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก 
3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า2 ท่อ พร้อมที่แขวนน้ำเกลือ 
4) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน

เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่
รถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ 
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5) มีวิทยุคมนำคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ตำกว่า25 วัตต์พร้อม
อุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

6) เคร่ืองสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเคร่ืองขยายเสียง 
7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 

       (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ 
              (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
               (3) เคร่ืองส่องกล่องเสียงและเคร่ืองดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์ 

     (4) เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
    (5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน 

        (6) ชุดเฝือกลม 
    (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ 
    (8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น 
   (9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ 

 (10) เคร่ืองกระตุกหัวใจอัตโนมัติ 
   (11) เคร่ืองช่วยหายใจอัตโนมัติ 

 

เหตุผล 
 

เทศบาลตำบลบาเจาะมีหน้าที่จะต้องจัดระบบบริการสาธารณะที่ เป็น
ประโยชน์ของประชาชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับ พรบ.ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริการจัดการในการ
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน (รถตู้) เพื่อช่วยเหลือและบริการประชาชนในพื้นที่  รวมถึงเพื่อซ้อมความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง  และออกช่วยเหลือบริการประชาชนใน
พื้นที่ตลอดเวลา  เกิดอุบัติเหติ  เจ็บป่วยฉุกเฉิน  หรือประสบภัยต่างๆ ในพื้นที่  
(ตลอด 24 ชั่วโมง) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) เป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่จะช่วยเหลือผู้
ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นตลอดจนการนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที
และปลอดภัย ลดการเสียชีวิต ลดความทุกข์ทั้งกายและใจของผู้ป่วยและครอบครัว 

สำหรับเงินสะสมของเทศบาลของเทศบาล  ณ  วันที่   30  กันยายน   
2564 ที่สามารถนำไปใช้ได้  จำนวน  24,565,246.25  บาท  เทศบาลจะ
ต้องกันเงินตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้ง ดังน้ี 
- ส ำ ร อ ง ง บ บุ ค ล า ก ร  จ ำ น ว น  3 เ ดื อ น  (3,000,000 x 3) จ ำ น ว น  
9,000,000.00  บาท 
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- กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย 
   เกิดขึ้น  10%จำนวน  7,649,900.00  บาท 

 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการ
ตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (3) 

         รวม  16,649,900.00  บาท 
 

   - คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้  จำนวน 7,615,346.26.-  บาท 
   (รายละเอียดยอดเงินสมสมของเทศบาลตำบลบาเจาะแนบท้ายญัตติน้ี) 

ในการสำรองเงินสะสมของเทศบาลคร้ังน้ี เทศบาลตำบลบาเจาะสำรองเงิน 
จำนวน 3 เดือน    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและพิจารณาแล้วเห็นว่า มีรายรับ
ที่จะเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลเพียงพอ และคาดว่าสามารถใช้จ่ายเงินได้ถึงสิ้น
ปีงบประมาณ จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลคร้ังน้ี จำนวน 2,500,000.- 
บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

ข้อระเบียบ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 43 (1)  กำหนดว่า “ให้กระทำ
ได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่ จัดทำเพื่อบำบัดความเดือนร้อนของประชาชน 
ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมาย
กำหนด” โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  

นายดอเลาะ เปาะแว     - เมื่อที่ประชุมทราบข้อระเบียบ หลักการและเหตุผล ในการขออนุมัติใช้เงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล ของเทศบาล จำนวน 2,500,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) ตาม

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2564 ขอเชิญลงมติ ครับ 
มติท่ีประชุม  - อนุมัติ 
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ระเบียบวาระท่ี  8       เรื่องอื่นๆ  
นายดอเลาะ เปาะแว      - ในระเบียบวาระอื่น ๆ น้ี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วน     
ประธานสภาเทศบาล มีอะไรจะเสนอหรือปรึกษาในเรื่องใดบ้างครับ ขอเชิญครับ 
นายมะรอมือลี โล๊ะดิง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกท่าน คร้ังน้ีเป็นการประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล วาระแรก สมัยแรก  มีนาคมน้ีก็ครบ 1 ปี ในการเข้าปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาและ 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ ซึ่งกระผมได้สังเกตการณ์ทำงานของพวกเรา ไม่มี
การพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ขอให้ทาง ผอ .กอง
จัดทำแผนการพัฒนา ว่าอาทิตย์น้ี ทางเทศบาลจะออกไปพัฒนาเส้นทางไหน เพราะ
ทาง สท.จะได้ออกไปพัฒนากับพนักงานจ้างด้วย โดยเส้นทางหลักที่เราต้องเน้น คือ 
เกาะกลางถนนและสายถนนพิพิธปาโจ เพราะเป็นเส้นทางที่บุคคลภายนอกสัญจรไป
มา ซึ่งผมดูๆ แล้วครบ 1 ปี เราพัฒนายังไม่ครบทุกสาย ซึ่งต่อไปอยากจะให้ทำแผน 
เพื่อทาง สท.จะได้ตามไปสมทบด้วย และอีกเร่ืองการปฏิบัติงานของลูกจ้างเก็บขยะ
ในแต่ละวัน โดยเฉพาะสายบ้านกระผม เหลือประจำรถเก็บขยะแค่ 2 คน ซึ่ง
คนขับรถก็ต้องลงมาช่วยเก็บขยะจึงอยากให้คนที่มีหน้าที่ ต้องรับผิดชอบงานด้วย 
เพราะไม่งั้นจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล จึงอยากให้ทาง ผอ .ช่วยเน้นย้ำ
ทางพนักงานจ้าง ช่วยกันมีความรับผิดชอบในงานที่ตนเองปฏิบัติด้วยครับ 
 

นายอัณณัส  ขุนกาเซ๊ะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกท่าน กระผมขอชี้แจงจากที่ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ สท.เสนอมาครับ โดยปกติก็จะมีบันทึกข้อความที่จากทาง สป . ว่าทุกวันพุธ ประจำ  

สัปดาห์ จะออกไปพัฒนาสายไหน แต่ต่อไปก็จะเพิ่มแผนอีก 1 วัน คือวันอังคาร ซึ่ง 
สายทางในเขตเทศบาลหลายสาย ทำให้เราทำความสะอาดพัฒนาไม่ทัน ซึ่งทาง    
กระผมก็จะเพิ่มการพัฒนาอีก 1 วัน คือวันอังคาร  และส่วนคนงานประจำรถขยะ 
ประมาณเดือนมีนาคม 2565 ทางกองสาธารณสุขฯ จะจ้างเหมาเพิ่มคนงานประจำ
รถขยะเป็นคันละ 3 คน ครับ และกระผมได้รับข่าวว่า ต่อไปก็จะมีการประกวด
จังหวัดสะอาดทางเทศบาลก็ต้องออกทำความสะอาดเพื่อรองรับการเข้ าประกวด
จังหวัดสะอาดครับ 

นายอาดิล หะยีอีแต - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกท่าน กระผมมีเรื่องจะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เสนอดังน้ี 

1.กระผมอยากให้สภาของเราให้ความสำคัญในเร่ืองของการปรึกษาหารือ
ร่วมกัน ไม่ใช่เป็นการจับผิดระหว่างกันนะครับ  และที่สำคัญในการประชุมทุกคร้ัง 
อยากจะให้ทางผอ.กองแต่ละกอง เข้าประชุมด้วย เพื่อรับฟังข้อเสนอเกี่ยวกับการ
ทำงานต่าง ๆ เพื่อแต่ละกองจะได้ไปปรับแก้ไขในการทำงาน แต่เห็นว่าในการประชุม
คร้ังน้ี จะติดที่หลายท่าน ติดโควิด ครับ 

2. การใช้เงินสะสมของเทศบาล จากที่ได้เสนอ ๆ ไป ไม่ทราบว่าได้เข้าข่าย
หรือไม่การเสนอทำท่อเหลี่ยมสายหลังตลาด เพราะได้เสนอไปแล้ว แต่ก็ไม่ทราบว่า
ทางกองช่างได้เข้าไปแผนหรือยัง ฝาก ผอ.กองช่าง ด้วยครับ 

3. การจะจัดซื้อปืนลม เพื่อจะใช้ยิงยาสลบสุนัข ไม่ทราบว่าจะจัดซื้อได้ไหม
และจะขอเสนอซื้อกระจบเว้า ไว้ติดที่ทางโค้งหักศอก เพราะลดอันตรายจากอุบัติเหตุ
ได้ระดับหน่ึง 
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4. ได้เคยเสนอ ให้มีพนักงานต้อนรับ เพื่อประจำด้านล่าง เพื่อต้อนรับชาว 
บ้านแต่จะมาติดต่อที่เทศบาล คอยแนะนำ เวลาชาวบ้านจะมาติดต่อในเรื่องใด ก็จะ
มีคนคอยแนะนำว่าจะมาติดต่อฝ่ายไหน ยิ่งในช่วงโควิด น่าจะมีความจำ เป็นอย่าง
มาก 

5. กองช่าง ในเรื่องของไฟส่องสว่าง กระผมจะเสนอให้โยกย้ายไฟโซล่า    
เซลล์ เพราะเสียใช้การไม่ได้มานานมากแล้ว อยากจะให้โยกย้ายไปในจุดที่ไม่มีไฟ ไม่
มีเสาไฟ ถ้าจะแก้ไข ด้วยการโยกเสาไฟโซล่าเซลล์ ได้ห รือเปล่า ซึ่งน่าจะเป็น
ประโยชน์กับชาวบ้านมากกว่าที่ปล่อยให้เสียโดยใช้การไม่ได้ 

6. กองช่าง เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ ทางเทศบาลน่าจะต้ังชุด
ซ่อมบำรุงไม่ว่าการซ่อมบำรุง ท่อแตก ถนนเสียหายที่เล็กน้อย โดยไม่ต้องผ่านพัสดุ 
ถ้าเสีย ก็สามารถไปซ่อมได้เลย โดยไม่ต้องรอนานการจัดซื้อจัดจ้าง น่าจะสะดวกและ
ทำให้รวดเร็วกว่า จึงอยากให้ทางเทศบาล ศึกษาว่าสามารถจะทำได้หรือเปล่า เพราะ 

   ที่เห็นเสียหายหลายจุดแล้ว 
7. กองสาธารณสุขฯ เห็นว่าจะซื้อรถกู้ภัย น่าจะเป็นการสร้างรายได้ให้ทาง

เทศบาลซึ่งน่าจะเป็นรายได้หลักให้กับเทศบาลได้ 
8. กระผมอยากจะได้ บัญชีเคร่ืองจักร ของเทศบาล และให้ คนคุมบัญชี

เคร่ืองจักรและเพื่อให้ได้ทราบว่า เคร่ืองจักรไหนใช้ได้ หรือเคร่ืองไหนซ่อมอยู่ หรือ
เคร่ืองจักรอันไหนรอจำหน่าย 

9. กองการประปา น่าจะมีการโอนย้ายไปส่วนภูมิภาคในเร็วๆ น้ี ซึ่งทาง   
เทศบาลน่าจะปรับค่าน้ำต่อหน่วยให้ขึ้นอีกนิดหน่วย เพราะที่อื่นแพงกว่าเรามาก ซึ่ง
ค่าน้ำประปาก็เป็นรายได้หลักให้กับเทศบาล 

10. ในเร่ืองถนนคนเดิน ซึ่งชาวบ้านได้ถามไถ่หลายรายว่าทางเทศบาลจะ
เปิดได้เมื่อไหร่เพราะกระผมคิดว่าน่าจะไม่เกี่ยวกับโควิด จะเป็นเพราะทางเจ้าของที่
ไม่ให้ที่หรือไม่เพราะทางเราจะไปตอบกับชาวบ้านได้  และได้ได้ตอบกลับว่ าถ้า
เกี่ยวกับโควิด แล้วทำไมตลาดอื่น ๆ ทำได้ ซึ่งทางเราก็ต้องหาคำตอบอื่น ๆ ใน
แนวทางเดียวกัน 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพคนทำงาน โดยเน้นผอ.กอง ข้าราชการหลัก ๆ 
ก่อนซึ่งจะเป็นโครงการเฉพาะคนที่ทำงานเพื่อไปละลายพฤติกรรม โดยทางเรา
ทำงาน    ร่วมกันแต่ไม่เข้าข่ายกัน โดยต่างคนต่างทำงาน ของใครของมัน ถ้าถามก็
บอก แต่ถ้าไม่ถามก็ไม่บอก โดยสังเกตจากเอกสารแต่ละงาน ใช้เวลานานมากกว่าจะ
แล้วเสร็จ 

นายคัมภีร์  ดาแนแม - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนทุกท่าน กระผมขอชี้แจงใน 
เลขานุการสภาฯ  เรื่องที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอนะครับ ทุกอย่างที่ท่านเสนอมา เราจะรับนะครับ 

1. ในกรณีที่จะต้ังท่อเหลี่ยม โดยการใช้เงินสะสมได้หรือไม่น้ัน กระผมจะบอ 
กว่าการใช้เงินสะสมได้ก็ต้องมีอะไรที่กรณีฉุกเฉินเท่าน้ัน แต่ในกรณีท่อเหลี่ยมก็จะใช้ 

   เงินสะสมได้ แต่ก็ต้องมีอยู่ในแผนให้ชัดเจนนะครับ และถ้าในปี 65 ไม่มีก็ต้องมีการ 
   เพิ่มเติมแผน 

2. จะซื้อในการยิงสุนัข ซื้อได้นะ แต่ก็ต้องมีอยู่ในแผน เพราะเป็นการซื้อ
ครุภัณฑ์ และมอบให้ทางกองสาธารณสุขฯ รับไปดำเนินการนะครับ 
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3. ในการจะซื้อกระจกติดทางโค้งหักศอก ซึ่งทางเราจะใช้งบจราจรซึ่งทาง
เทศบาลได้ต้ังงบประมาณอยู่แล้วนะครับ 

4. พนักงานต้อนรับด้านล่าง ซึ่งในเร่ืองน้ีทางเทศบาลได้มีคำสั่งไปแล้ว ใน
การให้แต่ละกองอยู่ประจำเป็นเวร แต่ละกองที่อยู่เวรในแต่ละวันอยู่แล้วนะครับ และ
มอบให้ทางสป.รับไปดำเนินการนะครับ 

5. ไฟโซล่าเซลล์ ผมไม่แน่ใจว่าไฟโซล่าเซลล์ ไม่ได้เป็นครุภัณฑ์ของเทศบาล 
ซึ่งถ้าไม่ใช่ของเรา ทางเราก็ไม่มีสิทธิที่จะไปโยกย้ายของหน่วยงานอื่น เพราะไม่ใช่
ของเราและก็ไม่ได้มีการมอบให้ทางเทศบาลดูแลด้วย ซึ่งทางเทศบาลไม่มีสิทธิที่จะไป 

   ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้นนะครับ ซึ่งจะให้ทาง ผอ.ช่างประสานไปนะครับ 
6. การบำรุงซ่อมแซมต่าง ๆ อยากจะแจ้งว่าทางกองช่างก็ได้ต้ังงบประมาณ

ไปแล้วแต่ทางเทศบาลก็ต้องดำเนินการซื้อจ้างเอง ก็ต้องผ่านกระบวนการระเบียพัสดุ 
7. การจัดซื้อรถยนต์กู้ภัย ถ้าไม่มีกฎหมายรองรับ ทางเทศบาลก็ไม่มีสิทธิรับ

เงินไม่มีสิทธิไปเก็บเงิน และในเรื่องซ่อมบำรุง เป็นหน้าที่ของเทศบาลอยู่แล้วที่จะต้อง 
   ซ่อมบำรุง 

8. ในเรื่องบัญชีเคร่ืองจักรต่าง ๆ ซึ่งทางกองช่างจะเป็นผู้ดูแลอยู่แล้วนะ
ครับ 

9. ในเร่ืองของการประปา ซึ่งทางเทศบาลจะขึ้นค่าน้ำน้ัน ก็ไม่สมควร 
เพราะคุณภาพน้ำของเรา ไม่มีคุณภาพเลย ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะขึ้นค่าน้ำให้แพงขึ้น 

   ถ้าจะขึ้นค่าน้ำ น้ำของเราก็ต้องสะอาด  ใส ไมม่ีสิ่งสกปรกนะครับ 
10. โครงการพัฒนาศักยภาพ น้ันทางเราก็ต้ังงบประมาณ แต่ทางเราได้โอน

ไปไปใช้ในการเลือกต้ังไปแล้ว แต่ทางเราก็สามารถที่จะโอนกลับมาได้ครับ  
นายลุตฟี หะยีอีแต - จากการที่ได้ปรึกษากัน เพราะเราทุกคนก็มาเพื่อพัฒนา ช่วยกันแก้ไขปัญหาของพี่ 
นายกเทศมนตรี น้องประชาชนในพื้นที่  ต้องขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันเสนอเพื่อแก้ไขปัญหากัน 

เพราะทั้งหมดก็เพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลของเรา ซึ่งเราก็
ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน และเราก็ต้องพยายามแก้ไขไปเรื่อย ๆ เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน และในระยะยาว ก็ต้องหารูปแบบหามาตรการ ต่าง ๆ 
ในการช่วยกันแก้ไขช่วยกันพัฒนาเพื่อเทศบาลของเรา และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่
ได้สละเวลา และมาร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ครับ 

นายดอเลาะ เปาะแว      - มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม ขอเชิญครับ / หากไม่มีกระผมในนามประธานสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตำบลบาเจาะ ต้องขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ      

หัวหน้าส่วนของ เทศบาล ที่ได้มาร่วมประชุมในวันน้ี   เรื่องที่ประชุมทุกคร้ังที่ท่านได้
ลงมติไปแล้ว ผมจะ ให้เลขานุการสภาเทศบาล ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อดำเนินการต่อไป และขอปิดการประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา  14.00  น.  
     (ลงชื่อ)    นันทนา  เกตุอารีย์ จดรายงานการประชุม 
      (นางนันทนา  เกตุอารีย์) 
 

                                                   (ลงชื่อ)    คัมภีร์  ดาแนแม เลขานุการสภาเทศบาล 
              (นายคัมภีร์  ดาแนแม) 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว จึงลงลายมือชื่อดังน้ี 

สภาเทศบาลรับรองแล้ว   (ลงชื่อ)   มะรอมือลี  โล๊ะดิง ประธานกรรมการ  
เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ                    (นายมะรอมือลี  โล๊ะดิง)                      
สมัยแรก คร้ังที่ 1 ประจำปี 2565  (ลงชื่อ)     ราเสะ    ฮาแวโย กรรมการ 
วันที่  18  กุมภาพันธ์  2565                         (นายราเสะ    ฮาแวโย) 
       ดอเลาะ   เปาะแว                       (ลงชื่อ)      ซูรฮัน  มูซอ กรรมการ/เลขา   
   (นายดอเลาะ     เปาะแว)                              (นายซูรฮัน     มูซอ) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลบา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


